



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการวิจัย โทร. (82) 1813 (ทศนิยม) 1816 (ณรงค์/จินตนา)
ที่ ศธ 0516.56/ว.1208 วันที่ 31 สิงหาคม 2561
เรื่อง การเปิดรับแผนงาน / โครงการ ในการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ-สำนัก-สถาบัน
สำเนาแจ้ง ผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เนื่องด้วยการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดให้นักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอของบประมาณ จะต้องเสนอของบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ตามประเด็นการวิจัยภายใต้เป้าหมายยุทธศาสตร์การวิจัย 4 เป้าหมาย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม จึงขอให้ท่านโปรดแจ้งอาจารย์และนักวิจัยในสังกัดท่าน ที่ประสงค์จะเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ศึกษาถึงรูปแบบและขั้นตอนการเสนอของบประมาณของแต่ละเป้าหมายยุทธศาสตร์โดยละเอียด เนื่องจากการเสนอของบประมาณแต่ละเป้าหมายจะมีกระบวนการและขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยสามารถศึกษาข้อมูลและดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.nems.go.th และ/หรือ <http://research.tu.ac.th/tu-research-funds>

2. หากประสงค์จะเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมในปีงบประมาณ 2563 ให้อาจารย์และนักวิจัย ประสานงานกับผู้อำนวยการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมโดยด่วน (รายชื่อแผนงานและผู้อำนวยการแผนฯ) เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมนั้นๆ

3. อาจารย์และนักวิจัยจะสามารถเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมในปี 2563 ได้ นั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมเป็นโครงการภายใต้แผนงานฯ และจะต้องมีชื่อโครงการและงบประมาณปรากฏอยู่ใน เอกสารเชิงหลักการ (Concept proposal) และข้อเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ในแผนงานนั้น อาจารย์และนักวิจัยจึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ได้

4. แจ้งผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการวิจัย เจ้าหน้าที่ผู้ประสานวิจัย อาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม “การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ห้องบรรยาย 135 อาคารบรรยายรวม 3 (บร 3) ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยโปรดกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ <https://goo.gl/forms/ig0incxgKgMSwaHg2> ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบโดยด่วนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์ ดร. ทนตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบบุญการณ)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม